

Số 7793/CT-TT&HT

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 8 năm 2010

V/v hóa đơn, chứng từ và hạch toán chi phí hợp lý tiền hỗ trợ, chiết khấu.

Kính gửi: Công ty TNHH DKSH Việt Nam
Địa chỉ: 23 đại lộ Độc Lập, KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương
MST: 3700303206

Cục thuế có nhận công văn ngày 28/7/2010 của Công ty đề nghị hướng dẫn về việc hóa đơn, chứng từ và hạch toán chi phí hợp lý tiền hỗ trợ, chiết khấu.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.5 - Mục IV - Phần B – Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có quy định: “2.5. Hàng hóa, dịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá.”

Vậy, trường hợp Công ty có quy định chiết khấu cho khách hàng dựa trên doanh số mua (chiết khấu thương mại) thì Công ty phải thực hiện ghi điều chỉnh trên hóa đơn của lần mua tiếp theo hoặc lần mua sau cùng. Trong trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng nên Công ty phải chi bằng tiền mặt thì khoản chi bằng tiền mặt trong trường hợp này không nằm trong khoản tiền hỗ trợ cho khách hàng nên khách hàng phải lập hóa đơn (dòng thuế GTGT không ghi) khi nhận tiền của Công ty.

Khoản chiết khấu thanh toán là khoản chi phí tài chính của doanh nghiệp không nằm trong quy định điều chỉnh hóa đơn như trường hợp chiết khấu thương mại. Đối với khoản chi phí này và các khoản chi hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ trưng bày thì chứng từ được thực hiện theo quy định tại điểm 2.19 - Mục IV - Phần B – Thông tư số 129/2008/TT-BTC nói trên.

Công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý khoản chiết khấu thanh toán, khoản chi hỗ trợ chi phí cho khách hàng và khoản chi chiết khấu thương mại trong trường hợp chi bằng tiền mặt theo mức khống chế được quy định tại điểm 2.19 - Mục IV - Phần B – Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Cục thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
P. TTHT;
Lưu HC-TV.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Đã ký: **Võ Thanh Bình**